

Số: /TB-UBND

Bình Sơn, ngày tháng năm 2023

## THÔNG BÁO

### Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 12/5/2023

Chiều ngày 12/5/2023, tại Phòng họp 1 UBND huyện, đồng chí Nguyễn Tường Duy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, lãnh đạo Văn phòng huyện. Sau khi thảo luận, Chủ tịch UBND huyện kết luận:

#### **1. Cho ý kiến hỗ trợ Quỹ Mái ấm Công đoàn tỉnh cho Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi.**

Trên cơ sở Thư ngỏ của Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ngãi ngày 20/4/2023 và ý kiến đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 73/TTr-TC-KH ngày 09/5/2023. Qua thảo luận lãnh đạo UBND huyện có ý kiến như sau:

Thống nhất trình Thường trực HĐND huyện xem xét, cho ý kiến hỗ trợ Quỹ Mái ấm Công đoàn tỉnh cho Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi, số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

Nguồn kinh phí: Từ nguồn chi khác trong dự toán chi ngân sách huyện Bình Sơn năm 2023 tại Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện Bình Sơn.

Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

#### **2. Cho ý kiến về chủ trương giải quyết kinh phí chăm sóc, bảo vệ cây cảnh quan tại khu vực Núi Chùa**

Theo đề nghị của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tờ trình số 08/TTr-NNPTNT ngày 04/5/2023 và ý kiến đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 77/TTr-TC-KH ngày 12/5/2023. Qua thảo luận lãnh đạo UBND huyện có ý kiến như sau:

Thống nhất kính trình Thường trực HĐND huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, cho ý kiến giải quyết kinh phí cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện để thực hiện chăm sóc, bảo vệ cây cảnh quan tại khu vực Núi Chùa, số tiền 215.816.000 đồng (Hai trăm mười lăm triệu, tám trăm mười sáu ngàn đồng).

Nguồn kinh phí: Từ nguồn thực hiện một số nhiệm vụ trong dự toán chi ngân sách huyện Bình Sơn năm 2023 tại Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện Bình Sơn.

Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

### **3. Cho ý kiến về chủ trương hỗ trợ kinh phí thực hiện kiên cố hoá kênh mương loại III trên địa bàn huyện năm 2023.**

Theo đề nghị của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tại Tờ trình số 12/TTr-NNPTNT ngày 12/5/2023; ý kiến đề xuất của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại Công văn số 573/KTHT ngày 11/5/2023 và của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 79/TTr-TC-KH ngày 12/5/2023. Qua thảo luận lãnh đạo UBND huyện có ý kiến như sau:

Thông nhất kính trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến hỗ trợ kinh phí thực hiện kiên cố hoá kênh mương loại III trên địa bàn huyện năm 2023, với tổng số tiền 2.369.559.000 đồng (Hai tỷ, ba trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm năm mươi chín ngàn đồng).

Nguồn kinh phí: Từ nguồn sự nghiệp kinh tế khác trong dự toán chi ngân sách huyện năm 2023 tại Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện Bình Sơn.

Tuy nhiên, để có cơ sở báo cáo, giải trình cho Ban Thường vụ Huyện ủy liên quan đến nội dung này, giao Phòng Nông nghiệp và PTNT báo cáo bổ sung tổng danh mục các địa phương đề xuất, tổng mức đề xuất, phần ngân sách huyện hỗ trợ và phần kinh phí xã cam kết, chịu trách nhiệm.

Giao Phòng TC-KH rà soát toàn bộ thủ tục đảm bảo phù hợp quy định trước khi phân khai vốn.

### **4. Cho ý kiến về việc phân khai kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2023 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và vốn đối ứng ngân sách huyện.**

Theo đề nghị của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tại Công văn số 395/NNPTNT ngày 11/5/2023 và ý kiến đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 78/Tr-TC-KH ngày 12/5/2023. Qua thảo luận lãnh đạo UBND huyện có ý kiến như sau:

Về chủ trương, UBND huyện thông nhất kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét cho ý kiến phân khai kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 từ nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và vốn đối ứng ngân sách huyện như đề xuất của các cơ quan.

Tuy nhiên, qua thảo luận lãnh đạo UBND huyện xét thấy một số nội dung cần phải làm rõ, bổ sung trước khi Chủ tịch UBND huyện báo cáo, đề xuất với Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. Vì vậy, giao Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan có liên quan tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp để hoàn chỉnh trình đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện xem xét, có ý kiến trước khi trình Chủ tịch UBND huyện ký ban hành. Trong đó, lưu ý làm rõ các nội dung: Bổ sung, làm rõ nội dung đề xuất ban đầu của các cơ quan, địa phương, trường hợp nào đề xuất mà chưa được xem xét; Xem xét, làm rõ liên

quan đến các danh mục đề xuất kinh phí duy tu, bảo dưỡng đảm bảo tính chất nguồn vốn.

**5. Cho ý kiến về việc sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn để hỗ trợ thêm cát, đá cho xã Bình An để triển khai thực hiện đường giao thông nông thôn năm 2023.**

Qua xem xét Báo cáo số 145/BC-UBND của UBND xã Bình An về việc rà soát, đăng ký danh mục công trình đề nghị UBND huyện hỗ trợ xi măng và cát, đá để làm đường giao thông nông thôn năm 2023; ý kiến đề xuất của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại Tờ trình số 21/TTr-KTHT ngày 04/5/2023. Qua thảo luận lãnh đạo UBND huyện có ý kiến như sau:

Việc UBND xã Bình An kiến nghị UBND huyện ngoài hỗ trợ xi măng, đề nghị xem xét, hỗ trợ thêm cát, đá để bê tông hóa 09 tuyến đường khó khăn trong công tác huy động Nhân dân đóng góp vì dọc các tuyến đường này chỉ có từ 02 đến 04 nhà dân, có tuyến đường chỉ có 01 nhà; trong khi đó đời sống của đại bộ phận người dân xã Bình An còn khó khăn, do đó việc đóng góp kinh phí để làm đường bê tông theo chương trình huyện hỗ trợ xi măng là không đủ điều kiện thực hiện là cần thiết, lãnh đạo UBND huyện thống nhất chủ trương.

Tuy nhiên, việc đề xuất chủ trương hỗ trợ cát, đá từ nguồn kinh phí hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn đã được UBND huyện phân bổ tại Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND huyện để xã Bình An là chưa hợp lý.

Vì vậy, UBND huyện giao Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND xã Bình An nghiên cứu, tham mưu UBND huyện về kinh phí hỗ trợ thêm cát, đá để bê tông hóa 09 tuyến đường khó khăn trong công tác huy động Nhân dân của xã Bình An từ nguồn kinh phí khác, hợp lý hơn.

**6. Cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII**

Qua nghe báo cáo, đề xuất của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện và Văn phòng HĐND&UBND huyện liên quan đến dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII; lãnh đạo UBND huyện có ý kiến như sau:

- Chủ tịch UBND đề nghị các thành viên UBND huyện và Thủ trưởng các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá và Thông tin, Lao động – Thương binh và Xã hội căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, nghiên cứu và tham gia góp ý, bổ sung đối với dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 – 2025. Nội dung tham gia góp ý gửi về UBND huyện (qua Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện) trước ngày 18/5/2023.

- Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với Văn phòng Huyện ủy đề xuất Thường trực Huyện ủy gia hạn thời gian hoàn thành việc báo cáo trước ngày 25/5/2023; đồng thời tham mưu UBND huyện tổ chức họp thành viên UBND huyện (sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến) để thông qua dự thảo báo cáo.

## **7. Cho ý kiến đối với các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho các hộ dân tại Khu dân cư Đồng Rướn, xã Bình Thuận.**

Qua nghe báo cáo, đề xuất của các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND xã Bình Thuận, lãnh đạo UBND huyện có ý kiến như sau:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND huyện chỉ đạo và thực hiện trình tự, thủ tục liên quan 03 trường hợp (*ông Nguyễn Nhanh, bà Phạm Thị Đạt; ông Nguyễn Văn Xuân, bà Nguyễn Thị Thuần; ông Võ Thành Công, bà Ngô Thị Thích*) để Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tính toán, báo cáo cụ thể về chênh lệch tiền bồi thường, hỗ trợ, cấp đất tái định cư của 15 trường hợp ở Khu tái định cư Đồng Rướn, xã Bình Thuận khi thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với cá nhân (*ông, bà*) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và khi thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ gia đình theo đề nghị của các hộ dân và các cơ quan liên quan.

- Giao Tổ công tác 300 tiếp tục rà soát, báo cáo, khẳng định rõ 15 trường hợp ở Khu tái định cư Đồng Rướn thì trường hợp nào đã được các cơ quan (*UBND xã Bình Thuận, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Tổ Công tác 300, Thanh tra huyện*) khẳng định là hộ; trường hợp nào chưa có ý kiến khẳng định, chưa thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị (*có gửi theo toàn bộ hồ sơ, tài liệu để chứng minh*). Trên cơ sở đó báo cáo, đề xuất UBND huyện xem xét, chỉ đạo thực hiện.

*\* Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện hoàn thành các nội dung trên, báo cáo UBND huyện trước ngày 18/5/2023.*

- Đối với 12 trường hợp UBND huyện đã có Công văn số 1390/UBND-TNMT ngày 05/5/2023 đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết thì chờ kết quả giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ động theo dõi tiến độ thực hiện, tham mưu UBND huyện cung cấp thông tin theo yêu cầu (nếu có) để đẩy nhanh tiến độ giải quyết.

Nay thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Tường Duy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 12/5/2023 để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

### **Nơi nhận:**

- TT. Huyện ủy (b/c)
- TT. HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Phòng: NN&PTNT, KT&HT, TCKH;
- Cơ quan TC-NV;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- BQL dự án ĐTXD huyện;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- VPH: C, PCVP, các CV, Web;
- Lưu VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Thanh Thương**